



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ข่าวสด สำนักข่าวไทย NBT ThaiPBS Newtv. เดลินิวส์ ไทยรัฐ Hfocus ThaiPBS</p> <p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ThaiPBS</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดการประชุมรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า รัฐบาลยืนยันสานต่อระบบดังกล่าว ตั้งนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการร่วมจ่าย สิ่งที่ประชาชนเคยได้รับยังคงอยู่และจะทำให้สิทธิประโยชน์ครอบคลุมมากขึ้น ส่วนคณะกรรมการที่เคยมีการตั้งขึ้นในรัฐบาลก่อนเพื่อศึกษาเรื่องการร่วมจ่าย ต้องปรึกษา เลขาธิการ สปสช. และ ปลัด สธ. ว่า จะทำอย่างไรต่อไป และย้ำว่าสิ่งที่จะทำต่อจากนี้คือ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่แข็งแรง ประชาชนไม่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ซึ่งหากคนไทยแข็งแรง จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง ซึ่งในการประชุมกรม.เศรษฐกิจวันที่ 16 ส.ค. จะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เน้นที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยได้</p> <p>-เสนอข่าว นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า โดยหลักการการร่วมจ่ายหลังป่วยต้องไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว เพราะทุกคนร่วมจ่ายก่อนป่วยด้วยการเสียภาษี ขอให้ รพ.สธ.ไปแก้ปัญหา.ใช้ช่องว่างเรียกส่วนต่างค่าอุปกรณ์การแพทย์บางอย่าง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการร่วมจ่ายที่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องงบประมาณเหมาะสมเหมาะสมที่เสนอขอของบได้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ถูกตัดลดลง ดังนั้นหากให้เพียงพอไม่ต้องงบประมาณ</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย และนายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมเครือข่าย 20 คน ยื่นข้อเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 4 ด้าน คือ 1.ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เช่น เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การรักษา 2.ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3.ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับชาติและท้องถิ่น และ 4.ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนกับรพ.สธ.ในเร็วๆ นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่าภายหลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ว่า จะมีการสรุปประเด็นหลักที่ได้เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น เพิ่มสิทธิในการทำรากฟันเทียม การล้างไต เชื่อมโยงระบบบัตรทองกับประวัติผู้ป่วยให้สามารถใช้บริการรพ.ได้ทุกแห่ง การดูแลผู้สูงอายุและการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่คนชายขอบหรือผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการบรรจุการให้การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการเฉพาะบุคคลได้ ซึ่งแผนการยกระดับบริการบัตรทองในปีถัดไป จะเน้นการให้บริการที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบริการ โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาของประชาชน นอกจากนี้ จะให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอ จะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนต.ค.นี้ ที่จะมีระบบการจ่ายยาผ่านร้านขายยามากขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ. กล่าวว่า หลังวันที่ 19 ส.ค. ที่รพ. 19 แห่ง ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน จะเริ่มให้การรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์และยาตำรับแผนไทย หากได้ผลดี จะผลักดันให้ยากัญชาที่ได้ผลบรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเรื่องการเพิ่มสิทธิประโยชน์กัญชา ตรงกับข้อเสนอของเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ที่เสนอต่อรพ.สธ.ในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ</p> <p>ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. มีการเสนอเรื่องแผนผลิตยา กัญชาในระยะเร่งด่วนให้ได้ 1 ล้านขวด ตามนโยบายของรพ.สธ. โดยช่วง 6 เดือนแรก จะผลิตได้ประมาณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ThaiPBS สวท. Nationtv.Mthai กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>สยามรัฐ บทบรรณาธิการ</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>3.51 แส้นขวด จากนั้นจะผลิตให้ได้ 1 แส้นขวดต่อเดือน โดยแบ่งเป็น 1.สูตร THC สูง โดยองค์การเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกรมการแพทย์แผนไทยฯ 2.สูตร CBD สูง โดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และองค์การเภสัชกรรม และ 3.สูตร THC ต่อ CBD 1:1 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปลุก 50 ตัน และองค์การเภสัชกรรม 140 ตัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท สร้างความเข้าใจในการนำสารสกัดจากัญชามาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นายธนกฤต ฉันทะจารย์สถิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เผยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของอย. ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาแล้ว มีเป้าหมายผลิตน้ำมันกัญชา 1,000 ลิตร</p> <p>-เสนอข่าว ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนา กัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย เปิดสัมมนาทางวิชาการ กัญชาทองคำเขียว พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรไทย เกษตรกรต้องได้ปลูกตามพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกัญชา พ.ศ. 2562 ณ วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม ต.สุขเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี และกล่าวว่า กัญชา กัญชง และกระท่อม หากนำมาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จะทำให้ประเทศไทยหายจน ประชาชนหายป่วย</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นก้าวที่สำคัญของประเทศไทย โดยล่าสุดในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ มีพิธีมอบสารสกัดกัญชาสูตร THC สูงให้แก่รพศ. 12 แห่งนำไปใช้บริการคนไข้ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ พร้อมกันนี้ ยังเปิดบริการสายด่วน 1665 ให้คำปรึกษากัญชา ซึ่งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้กัญชาที่ต้องอยู่ในการพิจารณาและสั่งจ่ายโดยแพทย์ และกัญชาสามารถรักษาได้ทุกโรค และยังมีผลข้างเคียงที่พึงระวัง ก็จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนให้ควบคู่กันไป</p> <p>-เสนอบทความว่า แม้จะมีข้อมูลสนับสนุนประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ก็จำกัดเฉพาะบางโรค บางอาการ ประเด็นที่ต้องเน้นย้ำควบคู่ไปด้วยเสมอคือ สารสกัดกัญชาไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค และไม่แนะนำให้เป็นทางเลือกแรกในการรักษา การวินิจฉัยโรคและปริมาณการใช้ควรผ่านการประเมิน คัดกรอง และจ่ายยาโดยแพทย์</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ คุณแทน</p>	<p><b>บริจาคอวัยวะ</b></p> <p>-กล่าวว่า รมว.อนุทิน ชาญวีรกุล เล่นเครื่องบินเป็นงานอดิเรก และช่วยขนส่งอวัยวะให้ผู้ป่วยเป็นการกุศล โดยสธ.ยุคนี้มีโครงการร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ชักชวนคนบริจาคตา ไต หัวใจ ให้กับผู้ป่วย ซึ่งตอนนี้ทราบว่าทีมหมอผ่าตัดอวัยวะไม่ทัน รมว.อนุทินบอกให้ทุกรพ.หาทีมไว้ คราวนี้คงช่วยต่อชีวิตคนได้มากขึ้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน Street Food ใช้ป้ายสัญลักษณ์ 'อาหารสะอาด รสชาติอร่อย' ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในปี 2561 พัฒนาด้านแบบ 12 จังหวัด และในปี 2562 จะขยายพื้นที่ดำเนินการอีก 12 จังหวัด</p>
<p>เว็บไซต์ chiangmainews</p>	<p><b>วิกฤตมลพิษทางอากาศ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พัฒนานโยบาย/มาตรการและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมบทบาทประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายของประเทศ และคุ้มครองดูแลประชาชน</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>วิธีป้องกันอาหารติดคอ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีชายวัย 52 ปี กินขนมเทียนแล้วติดคอ खाตอากาศหายใจจนเสียชีวิต ว่า อาจมีสาเหตุมาจากไม่เคี้ยวให้ละเอียดก่อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีอาการปากแห้ง การสร้างน้ำลายน้อยลง ไม่มีฟันและกำลังบดเคี้ยวลดลง ทำให้เสี่ยงสำลักอาหาร แนะนำให้ระวังตัวตรงขณะกินอาหาร หลังกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p>เสร็จห้ามนอนทันที กินช้า ๆ เคี้ยวให้ละเอียด อย่ากินขณะเหนื่อยหรือรีบเร่ง ควรพักผ่อนสัก 30 นาที อาหารที่กินควรแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือพอดิบคำ ลดสิ่งรบกวนขณะกิน กินอาหารค่าละ 1 ชนิด ควรกินอาหารสลับกัน เช่น อาหารที่บดเคี้ยว สลับกับอาหารเหลว ในกรณีอาหารติดคอ หากผู้ป่วยหายใจไม่ได้พูดไม่ออก ให้รีบจับนอนหงายบนพื้นและเปิดทางเดินหายใจ ยกปลายคางขึ้น และใช้อีกมือหนึ่งกดหน้าผากลง เป่าปากเพื่อช่วยหายใจ ถ้าเป่าปากแล้วหน้าอกไม่ยกขึ้น ให้ใช้มือกดที่ท้องในท่านอนหงาย 6 - 10 ครั้ง หากเป็นเด็กเล็ก ให้ตบระหว่างสะบักทั้ง 2 ข้าง สลับกับกดหน้าอก และคอยตรวจเช็คช่องปากเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออก และหากผู้ป่วยยังรู้สึกตัว พูดได้ หายใจได้ตามปกติ ให้รีบพาไปพบแพทย์</p>
ไทยรัฐ สวท.	<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูฝน อากาศเย็นและชื้นเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-13 ส.ค. 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 37,921 ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ปี แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลาน 4 วิธี คือ ลดการสัมผัสเชื้อ โดยไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น และหากพบผู้ป่วย ควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p><b>พัฒนาเครื่องทดสอบความดันโลหิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยพัฒนาชุดทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure ซึ่งประชาชนสามารถทดสอบได้เอง และพัฒนาแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ช่วยประมวลผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายในแอปฯ ยังมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และขอแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต โดยในเดือนส.ค.จะทยอยส่งมอบเครื่อง BP Sure และจัดอบรมวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อขยายการให้บริการของภาครัฐ ให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่นำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนมาทดสอบคุณภาพได้ด้วยตนเองที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยสามารถโหลดแอปฯ BP Sure เพื่อตรวจสอบจุดบริการใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.0 2951 0000 ต่อ 99770 - 1</p>
เว็บไซต์ Thailand Plus	<p><b>การจัดบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุต้องมุ่งให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นต้องมีทีมพยาบาลที่มีทักษะความรู้และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการบริการดังกล่าวรวมถึงผู้สูงอายุต่างชาติกลุ่ม Long stay visa ที่หากสามารถพัฒนาขีดความสามารถของการให้บริการในระดับสากล จะสร้างมูลค่าเพิ่มของบริการ สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ</p> <p>นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า กองฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตรทักษะวิชาการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตั้งแต่ 100 คน ระยะเวลาอบรม 120 ชั่วโมง ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจากกองการพยาบาล สป.สธ. ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วทบ.นนทบุรี และรพ.ราชวิถี เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขที่มีพื้นฐานมาจากพยาบาลวิชาชีพ หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในกิจการดูแลผู้สูงอายุ และนำความรู้ไปพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>แนะนำตรวจสุขภาพตา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาหลายชนิดรักษาได้หากมารับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นการตรวจตาจึงเป็นสิ่งจำเป็น แม้ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ</p> <p>-พญ.สายจินต์ อีสี่ประติฐ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า กลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงควรตรวจตาอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำ ได้แก่ 1.เด็กเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม หรืออายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ 2.ผู้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน เช่น สายตาสั้นมาก มีประวัติต้อหิน ในครอบครัว เคยได้รับการผ่าตัดต้อมาก่อน 3.ผู้เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เบาหวาน 4.ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อจอตาลึกขาดและหลุดลอก 5.ผู้มีโรคทางกายที่ต้องใช้ยาบางตัวต่อเนื่อง เช่น ยารักษาวัณโรค ยารักษาโรคข้อ เป็นต้น
ไทยรัฐออนไลน์	<b>นวนิยายมันเสียชีวิต</b> -เสนอข่าว นายสมเพชร ผาจง อายุ 55 ปี ลูกจ้างประจำ สคร.ที่ 6 ขอนแก่น ไปใช้บริการนวดน้ำมันอโรมา ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี แล้วเสียชีวิต แพทย์ระบุสาเหตุจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยพนักงานร้านนวดให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตมักจะมานวดน้ำมันอโรมาเพื่อผ่อนคลาย แต่ไม่เคยสอบถามว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
สำนักข่าวไทย สยามรัฐ ไทยรัฐ	<b>นวัตกรรมผ่าตัดกระดูกหลังแบบแผลเล็ก</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลของกระดูกสันหลัง การรักษาโดยการใส่สื่อกะดัดหลัง เหมาะกับผู้ที่กระดูกสันหลังผิดรูปไปมาก ส่วนผู้ที่มีกระดูกสันหลังผิดรูปอย่างรุนแรง อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ปัจจุบันทีมแพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี ได้พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กเพียง 8 เซนติเมตร ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด 2-3 สัปดาห์ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ
สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์	<b>โรคไขุ่หัด</b> - เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท เตือนประชาชนบริโภคหมูปรุงสุก ป้องกันการระบาดของโรคไขุ่หัด หลังมีผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงติดโรค ทั้งผู้เลี้ยงสุกร และผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเนื้อหมูที่มีคุณภาพดี ไม่มีสีคล้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น และต้องปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทาน
ANA	<b>ดินสไลด์หน้าศพ.แม่ลาน้อย</b> -เสนอข่าว นายอเนก ทาสัก ปลัดอำเภอ หน.บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน รับแจ้งบริเวณหน้าศพ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน มีดินสไลด์ทับถมคุ้ระบายน้ำ จึงสั่งการให้ฝ่ายมั่นคงและปลัดอำเภองานป้องกัน นำกำลังออส. แขวงทางหลวงฯ เข้าทำการช่วยเหลือและแก้ไขการระบายน้ำ และสามารถเปิดทางให้ยานพาหนะสัญจรได้แล้ว
สยามรัฐ Workpoint News ข่าวสด ANA	<b>แม่เครียดใช้เข็มขัดรัดคอลูก</b> -เสนอข่าว น.ส.สุภาพร ปราบอรินทร์ อายุ 41 ปี ก่อเหตุใช้เข็มขัดรัดคอ น้องอั้งเตรี อายุ 1 ขวบ 7 เดือน หวังจะฆ่าลูกชายและฆ่าตัวเองตายตามเพื่อประชดสามีชาวรัสเซีย โดยมีการอัดคลิปวิดีโอและไลฟ์สด เหตุเกิดภายในบ้านพักที่ บ.หนองแห้ว อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ภูผาม่าน เจ้าหน้าที่สสอ.ภูผาม่าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูผาม่าน ได้เจรจาเกลี้ยกล่อม ก่อนฉีดยาสงบนำตัวส่งรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อเข้ารับการรักษา
เว็บไซต์ข่าวสด	<b>เล่นเกมระหว่างชาร์ตแบตมดถูกไฟชอร์ต</b> -เสนอข่าว นายเทพธร อายุ 28 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในบ้านพัก มีโทรศัพท์มือถือวางอยู่ข้างศีรษะและสายชาร์ตที่เสียบกับปลั๊กไฟพาดอยู่ในปาก ตำรวจระบุว่าผู้ตายชอบเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ คาดว่าน่าจะชาร์ตโทรศัพท์แล้วสายชาร์ตจั่วถูกไฟชอร์ตเสียชีวิต
เว็บไซต์กระปุก	<b>รมควันฆ่าตัวตาย 3 ศพ</b> -เสนอข่าว พ่อแม่ลูกกรมควันด้วยเตาถ่าน ฆ่าตัวตายภายในรถยนต์ที่ขับมาจอดในซอยเปลี่ยวย่านถนนเลียบบมอเตอ์เวย์ หมู่ 14 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องธุรกิจร้านชาบูขาดทุน
เรื่องเล่าเช้านี้	<b>อ้างเป็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาวรักษาโรค</b> -เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์คลิปร่างทรงสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่สถานปฏิบัติธรรมเขากะลา จ.นครสวรรค์ และทำการรักษาอาการป่วยโดยใช้ญาณพลังพิเศษ โดยมีนายเจริญ แซ่เพชร เป็นคนรักษา ด้านผู้ที่เข้ามารักษาอาการปวดศีรษะ ระบุว่าตนเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน ลองมารักษาแล้วรู้สึกอะไร และยังคงรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันด้วย



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch